



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเฒ่า
เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบท่อถังสูง บ้านโพนงาม หมู่ ๗

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเฒ่า มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบท่อถังสูง บ้านโพนงาม หมู่ ๗ ราคาากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๐๓,๐๐๐.-บาท (หกแสนสามพันบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบท่อถังสูง ขนาด ๑๐ ลูกบาศก์เมตร (ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด ๒.๕ ลบ.ม.) จำนวน ๔ ลูก (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.โนนกาเฒ่า กำหนด) ราคาากลางของงานก่อสร้างเป็นเงินจำนวน ๖๐๓,๐๐๐.- บาท

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๑.เป็นบุคคลหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓๐๑,๕๐๐- บาท ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๒.ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเฒ่า

๔.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเฒ่า ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ

๕.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๖.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๗.คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเฒ่า และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

/กำหนดยื่นของสอบราคา

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ - ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี และในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี ในราคาชุดละ ๖๐๐.-บาท (หกร้อยบาทถ้วน) ระหว่างวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nonkalen.go.th, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๕-๒๑๐๘๓๔-๖ ในวันและเวลาราชการ

*****หมายเหตุ** การจัดซื้อหรือการจัดจ้างครั้งนี้ จะแจ้งลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ มีผลบังคับใช้ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งใบอนุมัติเงินประจำงวดแล้วเท่านั้น สำหรับกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘



นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น